

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA LUẬT

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (ĐỀ 2)
Học kỳ 231, năm học 2023 - 2024

Mã học phần: DLU0120

Tên học phần: Điều tra hình sự

Mã nhóm lớp học phần: 231_DLU0120_01

Thời gian làm bài (phút): 75 phút

Hình thức thi: **Tự luận**

SV được tham khảo tài liệu: Có

Không

(Sinh viên chỉ được phép sử dụng tài liệu giấy, không được sử dụng file mềm, sử dụng internet hoặc bất kỳ hình thức sử dụng tài liệu điện tử nào khác)

Cách thức nộp bài (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi

Câu 1. Nhận định sau đúng hay sai? Giải thích tại sao. (4 điểm)

- Trung cầu giám định là bắt buộc trong mọi vụ án hình sự.
- Khi tiến hành thực nghiệm điều tra, điều tra viên cần thông báo cho những người đưa ra thực nghiệm biết trước về đối tượng quan sát.
- Mọi phản ánh vật chất đều được xem là dấu vết hình sự.
- Điều tra viên không có quyền lục soát người có mặt tại nơi khám xét.

Câu 2 (6 điểm): Bài tập tình huống

Kết sắt đựng tiền của Công ty X bị kẻ gian dùng máy cắt phá khoá và lấy đi 500 triệu đồng. Y là thủ quỹ của công ty khi đi làm đã phát hiện việc mất tiền nên đã báo cho cơ quan có thẩm quyền. Y khai báo với Cơ quan điều tra (CQĐT) rằng trước khi về luôn luôn khoá két và khoá cửa, đồng thời cung cấp số chốt tiền quỹ ngày cho CQĐT.

CQĐT đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và xác định ổ khoá của căn phòng nơi chứa két sắt không bị phá nhưng cửa thông gió đã bị cạy. Trên sàn căn phòng có một số dấu vết đất, nhưng không phát hiện dấu giày, dép. Tại hiện trường, CQĐT thu được một chiếc áo sơ mi bỏ lại ở trong căn phòng cạnh két sắt. Quá trình kiểm tra, xác minh được biết chiếc áo này là của A. Khi được hỏi về chiếc áo sơ mi A thừa nhận chiếc áo là của mình nhưng đã cho B mượn và chưa lấy lại. A không biết tại sao chiếc áo lại ở hiện trường và A không thừa nhận thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Lấy lời khai đối với B, B khai đã cùng A lấy cắp tiền nhưng B đứng ngoài canh gác còn A chui qua cửa thông gió để vào mở két sắt lấy tiền.

Căn cứ các thông tin, tài liệu đã thu thập được CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản.

Theo Anh/Chị:

- Các loại dấu vết hình sự nào cần phải phát hiện, thu lượm từ hiện trường vụ án? (2,0 điểm)
- Sau khi khởi tố vụ án cơ quan điều tra cần thực hiện hoạt động điều tra nào? (2,0 điểm)

3) Cơ quan điều tra cần phải tiến hành loại thực nghiệm điều tra nào trong vụ án này?
Nêu các bước để tiến hành loại thực nghiệm điều tra này? (2,0 điểm)

Ngày biên soạn: 02/11/2023

Giảng viên biên soạn đề thi: TS. Nguyễn Tất Thành

Ngày kiểm duyệt: 02/11/2023

Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: Phó Trưởng BM Luật Hình sự, TS. Nguyễn Tất Thành

Sau khi kiểm duyệt đề thi, **Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn** gửi về Trung tâm Khảo thí qua email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf (được đặt password trên 1 file nén/lần gửi) và nhắn tin password + họ tên GV gửi qua Số điện thoại Thầy Phan Nhất Linh (**0918.01.03.09**).